



ไทรรงค์ สุวรรณศิริ

# มุสลิมไทยหนุน 'ไกรศักดิ์' ประณามยิว ยื่น 2 ล้านชื่อให้ยูเอ็นทางปาเลสไตน์คืน

กมธ.การต่างประเทศวุฒิสภาออกแถลงการณ์เสียใจเกิดเหตุอัปยศในรัฐสภา อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาท ตัวแทนมุสลิมมอบกระเช้าดอกไม้ 'ไกรศักดิ์' เตรียมรวบรวมรายชื่อมุสลิม 2 ล้านคน ยื่นยูเอ็น ทวงถิ่นปาเลสไตน์คืน (อ่านหน้า 18)

นักศึกษาไทยมุสลิม จำนวนประมาณ 10 คน ได้นำกระเช้าดอกไม้มามอบให้นายไกรศักดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจ จากเหตุการณ์ที่ถูกเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาคือว่า กรณีที่ยื่นหนังสือประณามการกระทำรุนแรงของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์

นายอาหะหมัดกล่าวว่า การทำหนังสือประณามอิสราเอลเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยมีเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ การที่ทูตมากระทำทำที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องไม่สมควร ดังนั้น องค์การมุสลิมจึงมาให้กำลังใจและสนับสนุนการกระทำของคณะกรรมการการต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางมุสลิมแห่งประเทศไทยจะรวบรวมรายชื่อชาวมุสลิมทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้อีกจำนวน 2 ล้านคน เพื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ และสหประชาชาติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการทวงสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในการกลับคืนถิ่นเดิม

ด้านนายไกรศักดิ์กล่าวว่า การกระทำของคนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอล เพราะคนไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่จะต้องเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การใช้ความรุนแรงของกองทัพที่ควบคุมชาวปาเลสไตน์ ในส่วนของคณะกรรมการอังกะอินฮันในสิ่งที่ได้ทำลงไป เพราะคณะกรรมการเป็นเอกเทศจากรัฐบาล

“บรรพบุรุษของผมทำเรื่องการพูดหนักกว่านี้หลายเท่า และผมก็เห็นสถานการณ์ที่หนักกว่านี้ เราเป็นมิตรสหายกับอิสราเอลมาตลอด ไม่คิดว่าความสัมพันธ์

กับอิสราเอลจะกระทบกระเทือนเพราะว่าผมคนเดียว” นายไกรศักดิ์กล่าว

ด้านนายอิมรอน มะดูดี รองประธาน คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภากล่าวว่า คณะกรรมาธิการคงต้องคำหนัดทูตอิสราเอลว่า ไม่มีมารยาทอย่างรุนแรง เพราะที่นี้คือรัฐสภาไทย ไม่มีสิทธิมาชี้หน้าคำพวกเรา เรามีกฎนิยามของ อิสราเอลเป็นอะไร แม้แต่ประเทศอเมริกาเราก็เคยประณามมาแล้ว สมัย พล.อ.อ.สิทธิ เสาศึกษา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เราเป็นประเทศอิสระจะมานำไม่ได้เด็ดขาด

“พูดคนนี่ไซ้ไม่ได้ กำลังดูถูกคนไทยทั้งประเทศ เราเป็นประเทศอธิปไตยจะมากูตดูถูกหมิ่นหรือจะเข้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง” นายอิมรอนกล่าว

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการต่างประเทศ นายวิชา มะเสนา โฆษก กมธ.การต่างประเทศ แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า การที่ กมธ.การต่างประเทศได้แสดงท่าทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย แสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อประธาน คณะกรรมาธิการนั้น คณะกรรมาธิการรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ รัฐสภาไทย ซึ่งไม่ใช่ความปรารถนาของคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการปรารถนาจะให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศที่แสดงออกโดยสุจริต ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการฆ่าฟันยุติลง และเกิดสันติภาพขึ้นในวันออกกลางใจโดยเร็ว

## ประณามยิว

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่รัฐสภาได้มี การประชุมคณะกรรมการการ(กมธ.) การต่างประเทศ วุฒิสภา โดยมีนายไกรศักดิ์ ชูณหะวัณ ส.ว.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมปรากฏว่า ระหว่างการประชุม นายอาหะหมัด ขามเทศทอง ประธานสภาองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมอิสลามมวลชนมุสลิม สมาคมนิสิต